
BORGARRÁÐ 2. maí 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvað það 
muni kosta að grunnskólanemar í Reykjavík fái frítt í strætó - R19050010 

Óskað er eftir upplýsingum um kostnað við að það verði reiknað út eða áætlað í ljósi 
notkunar, hvað það kostar að grunnskólanemendur í Reykjavík fái frítt í strætó?


